
BORGARRÁÐ 15. ágúst 2019: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um 
kostnað við rekstur mötuneytis í Ráðhúsi og á Höfðatorgi - R19080089

Hver eru heildarkostnaður árlega af rekstri mötuneyta í Höfðatorgi og Ráðhúsinu?


